

Tân Phú xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

NGUYỄN THỊ XUÂN KIỀU

Thuộc xã biển Quang Phú (thành phố Đồng Hới), thôn Tân Phú có 160 hộ gia đình với hơn 600 nhân khẩu, được chia thành 03 cụm dân cư. Trong thành tích chung của xã Quang Phú - là xã đầu tiên của tỉnh và thành phố Đồng Hới được UBND tỉnh Quảng Bình công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, có sự đóng góp tích cực của thôn Tân Phú. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã Quang Phú, cấp ủy, ban cán sự thôn cùng với sự đồng thuận của bà con nhân dân đã đoàn kết một lòng để xây dựng địa phương phát triển đi lên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Đặc biệt, đời sống văn hóa cơ sở ở Tân Phú ngày càng khởi sắc.

Ở Tân Phú, lao động chủ yếu là khai thác hải sản, dịch vụ, thương mại và buôn bán nhỏ. Bên cạnh đó, người dân cũng đầu tư phát triển các ngành nghề như mộc, nề, may mặc, sửa chữa, chăn nuôi... đem lại thu nhập khá cao. Năm 2017, thôn chỉ còn 01 hộ nghèo, còn lại là hộ khá và giàu. Đời sống kinh tế không ngừng được cải thiện là cơ sở vững chắc để xây dựng đời sống văn hóa. Nhiều năm qua, Tân Phú đã đạt và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Chi bộ có 18 đảng viên, luôn đóng vai trò tiên phong, gương mẫu, hoạt động hiệu quả, giúp cho sự nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận của khối đại đoàn kết toàn dân luôn được củng cố và phát triển. Người dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn,... Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai có hiệu quả đã đem lại bộ mặt khởi sắc cho thôn. Nhân dân tham gia thực hiện tốt quy



Nhà văn hóa thôn Tân Phú được xây dựng khang trang **Ảnh: L.M**

chế dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước của cộng đồng; sống và làm việc theo pháp luật, tích cực phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, chấp hành luật lệ an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... Công tác vận động nhân dân trong thôn tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” không ngừng được đẩy mạnh, góp phần đảm bảo đời sống bình an cho người dân.

Bên cạnh đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng thường xuyên được cấp ủy, ban cán sự thôn và các tổ chức đoàn thể nhắc nhở bà con chú trọng làm tốt; các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan từng bước được bài trừ. Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thôn luôn minh bạch hóa các khoản đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, các loại quỹ, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nhờ vậy người dân luôn tin tưởng ủng hộ. Trên địa bàn, các hộ gia đình sống hòa thuận trong tình làng nghĩa xóm. Hiện nay, thôn có 155 gia đình đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94,54%; có 70 hộ đạt gia đình thể thao. Các phong trào văn

(Xem tiếp trang 15)